



จงให้ความสำคัญต่อประเด็นเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและด้านทานโดย - 2 /Jun/ 2015

เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมา ประธานรัฐสภาพร้อมสมาชิกรัฐสภาเข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงความจำเป็นของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและความเพียรพยายามอย่างจริงจังในช่วงสุดท้ายของการเป็นสมาชิกรัฐสภาชุดสมัยที่เก้า ว่า อย่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้า จงมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะรัฐบาล จงให้ความสำคัญต่อประเด็นเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและด้านทาน โดยเฉพาะการพิจารณากฎหมายแผนดำเนินการที่หก และการกำหนดงบประมาณปี 1395 การยืนยันหยักระดับบนจุดยืนและรากฐานหลักของระบอบและการปฏิวัติ ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของสมาชิกรัฐสภา

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวย่ำว่า กฎหมายสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและเรื่องนิวเคลียร์ คือ การพึ่งพาอาศัยศักยภาพและความสามารถภายในและมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและด้านทาน ในประเทศจะไม่มีทางตัน เพราะแนวทางในการเยียวยาแก้ไขอุปสรรคปัญหาในประเทศคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อระบบการผลิตภายใน และการระมัดระวังกฎข้อระเบียบวินัยทางการเงิน

ในการพบปะครั้งนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวขอบคุณในความพยายามและการปฏิบัติหน้าที่ดีของบรรดาสมาชิกรัฐสภาสมัยที่เก้า พร้อมกับชี้ถึงให้รู้คุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่อีกหนึ่งปีของการเป็นสมาชิกรัฐสภา ว่า จงระมัดระวังให้ดีในช่วงระยะเวลาที่เหลือ อย่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยการเลือกตั้งเป็นอันดับทั้งคำพูดและการกระทำของพวกเขา และจงยึดถือหลักความเป็นธรรมเท่านั้น

คำชี้แนะประการที่สองของท่านผู้นำสูงสุดคือ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อแผนงานการดำเนินการที่หก และพึงระมัดระวังอย่าได้เพิกเฉยและไม่กระตือรือร้นในช่วงปีสุดท้ายของการรับผิดชอบและการพิจารณาข้อกฎหมาย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า กฎแห่งการดำเนินการที่หกเป็นสิ่งที่สำคัญ



เนื่องจากรัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามกฎดังกล่าว
สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชนก็จะขึ้นอยู่กับกฎดังกล่าวนี้เช่นเดียวกัน

คำชี้แนะประการที่สามคือ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกับรัฐบาล
และกล่าวย่ำว่า รัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานต่างๆกับฝ่ายตุลาการ
และหน่วยงานหลัก ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานที่ประสบความสำเร็จก็จะทรงผลต่อการทำงานและการ
ขับเคลื่อนของหน่วยงานอื่นๆอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลจึงมีความจำเป็นและเป็นส
ัญลักษณ์หนึ่งของการเป็นหนึ่งเดียวทั้งกายวาจา

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า หนึ่งในคามหมายของการปฏิสัมพันธ์ คือ “การคิดดี”
และกล่าวย่ำว่าการปฏิสัมพันธ์ด้วยการคิดร้ายซึ่งคิดว่าจะสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้น
คือการทยศ และจะไม่ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากฝ่ายตรงกันข้ามแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันการคิดดี ก็ไม่ได้มีความหมายว่าคือการมองโลกในแง่ดีและโดนหลอกเสมอไปไม่

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การแสดงความเคารพและควบคุมด้วยมารยาทที่ดี
ในการเผชิญหน้ากับคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะในการประชุมหารือ
ถือเป็นอีกหนึ่งความหมายของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และกล่าวย่ำว่า ทั้งสมาชิกสภา
อย่าได้มองในลักษณะดูหมิ่นดูแคลน และดูถูกผู้อื่น
รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีก็เช่นกันอย่าได้มองในลักษณะว่าตนคือผู้มีอำนาจสูงสุดของระบอบ
ซึ่งทุกคนล้วนจำต้องระมัดระวังให้การเคารพและแสดงมารยาทที่ดีในทุกชั้นตอนคำชี้แนะประการที่สี่
ของท่านผู้นำสูงสุด คือ ประเด็นหัวข้อเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและต้านทาน

ซึ่งในประเด็นนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงสิ่งหนึ่งที่มีความละเอียดอ่อนมากเป็นพิเศษ ว่า
ในประเทศ ประเด็นของเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและต้านทาน กำลังเป็นประเด็นที่มีเพียงแต่คำพูดเท่านั้น
ซึ่งจะต้องให้มันเกิดขึ้นด้วยวาจาใจอันเป็นหนึ่งเดียวให้ด้วย
เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งและมั่นคงในเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ย้ำว่า แนวทางในการเยียวยาแก้ไขอุปสรรคปัญหาในประเทศคือ
เศรษฐกิจแบบยั่งยืนและต้านทาน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อระบบการผลิตภายใน
และยังได้ชื่นชมรัฐสภาที่อนุมัติผ่านร่างกฎหมายในด้านเศรษฐกิจ ว่า
หากเราเสริมสร้างการผลิตและใช้ศักยภาพภายในที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แล้ว
นอกเหนือจากสามารถแก้ไขปัญหภายในประเทศแล้ว ก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาภายนอกได้อีกเช่นกัน



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

เช่น ปัญหานิวเคลียร์ ซึ่งมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายดายขึ้น

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า ในประเด็นนิวเคลียร์ก็ย่อมมีแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสามารถภายในและเพิ่มการผลิต

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า ในบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้นกับอเมริกา ตะวันตกและไซออนิสต์ นอกเหนือจากปัญหานิวเคลียร์แล้ว ก็จะมีประเด็นต่างๆตามมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเด็นสิทธิมนุษยชน แต่ถ้าสามารถมุ่งเน้นภายในได้แล้ว ก็จะสามารถแก้ไขปัญหภายในได้ และการแก้ปัญหาเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ท่านผู้นำสูงสุด ได้กล่าวยังสมาชิกรัฐสภาว่า บนพื้นฐานอันนี้ควรพิจารณากฎหมายการดำเนินการที่ทก และพิจารณางบประมาณสำหรับปีถัดไป ด้วยมุมมองของเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เพื่อสามารถลดช่องว่างที่เกิดขึ้น

ท่านผู้นำสูงสุด มิตรสหายของรัฐบาลได้กล่าวชี้แจงในกรณีการเสริมสร้างการผลิตภายในว่า เรากำลังตกอยู่ในภาวะขาดแคลนทรัพยากร ข้าพเจ้าเองก็รู้ถึงปัญหานี้ดี ซึ่งการคว่ำบาตรมันได้สร้างผลกระทบต่อการขาดแคลนทรัพยากรเหล่านี้ ทว่า ในภาวะเงื่อนไขเช่นนี้ เราจะไม่พยายามหาแนวทางในการแก้ปัญหาดอกหรือ?

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ชี้ว่า แน่หนอนมันย่อมมีแนวทางและทางออกในการแก้ไขปัญห และกล่าวเสริมว่า การขาดแคลนทรัพยากรเป็นปมปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ทว่ามีแนวทางแก้ไขคือ การจัดลำดับความสำคัญการฟื้นฟูในการจัดสรรทรัพยากรและวินัยทางการเงิน

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า ในสภาวะเช่นนี้ จำต้องมีการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความจำเป็น ดังนั้นรัฐบาล รัฐสภา ตุลาการและกองกำลังติดอาวุธ จำต้องมีการจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวินัยทางการเงิน ให้สอดคล้องกับทรัพยากรและจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องและเหมาะสม

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึง



หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนของกองกำลังติดอาวุธโดยไม่ต้องเพิ่มงบประมาณ ก็มีการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาเองได้อย่างทวีคูณ และกล่าวเสริมว่า ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะขาดแคลนทรัพยากร แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวเหล่านี้ได้อย่างดีเยี่ยม

คำชี้แนะประการต่อมาจากท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติ คือการยืนยันหยั่งบนรากฐานหลักของระบอบ โดยชี้ถึงประเด็นที่ได้รับการยอมรับ สิ่งที่เป็นผลบวก และบางครั้งมันได้พัฒนาอย่างสูง ของรัฐสภาสมัยที่เก้าในประเด็นหลักและรากฐานของระบอบและการปฏิวัติ โดยกล่าวย่ำว่า โครงสร้างของรัฐสภา

จำต้องวางอยู่บนหลักพื้นฐานแห่งการพัฒนาและยึดมั่นในรากฐานหลักของระบอบ และมารตวัตของเรื่องนี้คือคำพูดของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)ที่มีอยู่ในพินัยกรรมของท่าน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า หากรัฐสภายึดมั่นในรากฐานหลักของระบอบ ความเสี่ยงที่จะถูกเหวี่ยงให้ตกเหวหน้าผาของระบอบล่าอาณานิคมก็จะไม่มีวันเกิดขึ้น แต่หากการยืนยันหยั่งเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นแล้ว ภัยอันตรายก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงประเด็นนิวเคลียร์ ว่า จุดยืนของเราที่มีต่อประเด็นนิวเคลียร์ เหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้ประกาศให้กับประชาชนได้รับรู้ไปแล้ว และในประเด็นนี้ข้าพเจ้าเองก็ได้เขียนจดหมายอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรและกล่าวย้ำอยู่เสมอมาแก่บรรดาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และในบางครั้งเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ก็ได้กล่าวอธิบายซ้ำอีกครั้งทั้งในที่สาธารณะและส่วนตัว

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า

บรรดาเจ้าหน้าที่และทีมงานเจรจาได้ดำเนินการและปฏิบัติการกิจและความพยายามอย่างหนัก และกล่าวย่ำว่า พวกเขาควรจะยืนยันหยั่งในจุดยืนที่ได้ประกาศไปแล้ว และหวังว่าพวกเขาจะสามารถนำสิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติและระบอบ

ในช่วงแรก ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวกำชับให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่
ในประเด็นโอกาสแห่งความยิ่งใหญ่ของเดือนรอฎิบ เดือนชะอ์บานและเดือนรอมฎอน
ในการสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่างตนกับพระองค์อัลลอฮ์(ซบ) ว่า
จำต้องใช้ประโยชน์จากบทดุอาอ์ คำวิงวอนต่างๆ ในเดือนต่างๆ เหล่านี้
เพื่อปูทางในการสร้างความรักความผูกพัน กับกุรอาน



การปฏิบัติสิ่งมุสตะฮับและความใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้น

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวไว้ว่า

เราทุกคนในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในการทำงานของเราต่อหน้าพระผู้อภิบาล และปีสุดท้ายของการรับใช้ในภาระหน้าที่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง และกล่าวเสริมว่า

เราต้องมุ่งมั่นและเพียรพยายามในการขับเคลื่อนของเราให้อยู่ในกรอบสิทธิของพระผู้อภิบาล ต้องมีวาจาสัตย์และโลกทัศน์ที่เป็นจริง